



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. มาเลเซีย

- ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด ผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แก่มาเลเซีย

๑. มาเลเซีย : ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด ผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แก่มาเลเซีย (วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ ๑๔ ของมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่าพรรครัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ (Barisan Nasional coalition) ที่ถือครองอำนาจมายาวนานถึง ๖๐ ปี ตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราช ในปี ๒๕๐๐ นำโดย นายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และหัวหน้าพรรค United Malays National Organisation-UMNO พ่ายแพ้ต่อพรรคร่วมฝ่ายค้าน คือกลุ่มแนวร่วมแห่งความหวัง (Hope Pact) หรือปากาตันฮาราปัน (Pakatan Harapan) นำโดยดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด ในวัย ๙๒ ปี ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึง ๒๒ ปี ชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ ดร. มหาธีร์ กลายเป็นผู้นำที่มีอายุมากที่สุดในโลก

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย ดร. มหาธีร์ ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง โดยได้ ๑๑๓ ที่นั่ง จาก ๒๒๒ ที่นั่งในสภา มากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสม ในขณะที่พรรครัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ (Barisan Nasional coalition) นำโดยนายนาจิบ มีเพียง ๗๙ ที่นั่งในสภา แตกต่างจากคะแนนเสียงที่ได้รับในปี ๒๕๕๖ อย่างมาก เพราะในครั้งนั้นได้ ๑๓๓ ที่นั่ง สำหรับพรรคอื่น ๆ ได้แก่ พรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย (PAS) ๑๘ ที่นั่ง พรรคมรดกชาบาร (WARISAN) ๘ ที่นั่ง พรรคอิสระ ๓ ที่นั่ง และพรรคแนวร่วมสหชาบาร (USA) ๑ ที่นั่ง

แถลงการณ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาเลเซีย รายงานว่า มีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าร้อยละ ๗๖ ของประชาชนมาเลเซียที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๑๔.๓ ล้านคน ทั้งนี้ พบว่าผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมีจำนวนน้อยกว่าปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งถึงร้อยละ ๘๕

จากผลการเลือกตั้งครั้งนี้มิได้แสดงให้เห็นถึงชัยชนะของพรรคร่วมฝ่ายค้านเท่านั้น แต่เป็นการสลับตำแหน่งระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลผสม กลุ่มแนวร่วมแห่งความหวัง (Hope Pact) เป็นกลุ่มการเมืองที่ประกอบด้วยพรรคพันธมิตรฝ่ายค้านหลายพรรค ทั้งนี้ ก่อนจะได้รับชัยชนะในครั้งนี้ ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี ๒๕๕๖ กลุ่มแนวร่วมแห่งความหวังเคยได้รับเพียง ๘๙ ที่นั่งในสภา อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของวิถีทางแห่งประชาธิปไตยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านชัยชนะของกลุ่มแนวร่วมแห่งความหวัง (Hope Pact) โดยเป็นตัวอย่งการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนเพื่อกำจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไป

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาประชาชนมาเลเซียไม่พอใจการบริหารประเทศของนายนาจิบ โดยเฉพาะในกรณีความผิดพลาดในการบริหารกองทุน 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) ของรัฐบาล โดยนายนาจิบถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นกรณีการเงินหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ ถูกขโมยไปจากกองทุน ซึ่งนายนาจิบเคยอ้างว่าจะนำไปลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค และพลังงาน แต่กลับปรากฏเงินฝากในบัญชีส่วนตัวจำนวน ๖๘๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ นายนาจิบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และอ้างว่าเงินดังกล่าวได้มาจากเงินบริจาคจากราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกองทุนดังกล่าวก็ยังคงตั้งข้อสงสัยและสืบสวนจากนานาชาติและนายนาจิบยังถูกกล่าวหาว่าทุจริตในกระบวนการสอบสวนคดีโดยการกำจัดเจ้าหน้าที่คนสำคัญที่รู้เห็นในเรื่องดังกล่าว

สำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซีย ดร. มหาธีร์ เคยเป็นผู้นำพรรค United Malays National Organisation-UMNO ซึ่งเป็นหนึ่งในพรรครัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ (Barisan Nasional coalition) และยังเป็นอดีตที่ปรึกษาทางการเมืองของนายนาจิบ เหมือนเป็นรุ่นพี่ทางการเมือง ก่อนที่ดร. มหาธีร์ จะลาออกในปี ๒๕๔๖ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่ารู้สึกเสียดายใจที่ต้องร่วมงานกับพรรคการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชัน

ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวังและเพื่อรักษาความมั่นใจที่ไว้กับประชาชน รัฐบาลชุดใหม่ต้องสนองความต้องการพื้นฐานให้แก่ประชาชนมาเลเซีย รวมถึงหาวิธียุติข้อพิพาททางการเมืองของมาเลเซีย อีกทั้งในอนาคตอันใกล้รัฐบาลชุดใหม่จะต้องเริ่มการสอบสวนกรณีการทุจริตกองทุน 1MDB อีกครั้ง

จากผลการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซีย และการได้ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด ๙๒ ปี กลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง ทำให้มีการเปรียบเทียบการเมืองของไทยและมาเลเซีย เนื่องด้วยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ และยากที่จะหาหนทางแก้ไขให้หมดไป แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้การเลือกตั้งครั้งล่าสุดของมาเลเซีย กลับเป็นวิธีการที่ถูกมองข้ามไป คือการที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะเห็นได้จากการที่นายนาจิบ อติเตนายกรัฐมนตรีที่มีปัญหาพัวพันการทุจริตกองทุน 1MDB พ่ายแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้ แสดงว่าประชาชนมาเลเซียไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกในประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้น หากสามารถปลูกฝังให้ประชาชนมีความตระหนัก ตื่นตัว และไม่ยอมรับหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจะลดลง และสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย อันจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศได้อย่างแท้จริง

ที่มา : www.cnn.com (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

www.bbc.com (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

www.washingtonpost.com (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

www.graphics.straitstimes.com (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ประมวลข่าวต่างประเทศ ฉบับที่ ๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

นางสาวกัลยา ดวงทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑